

ชื่อเรื่อง	การพิจารณาอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
ผู้แต่ง	นางสาวอริสรา วรรณวิทยาภา
ปีที่เผยแพร่	2563
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยปัจจุบันประเทศไทย มีการประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์การปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งสาระสำคัญหนึ่งคือการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการนำกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งประชาชนสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลควบคุมของแพทย์ได้ อีกทั้งการพิจารณาอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ได้บัญญัติและมีแนวทางการปฏิบัติอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ในขณะที่เดียวกันสามารถควบคุมและป้องกันการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น การศึกษาทบทวนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อมูลของผู้รับอนุญาตนำมาประมวลจัดทำเอกสารแนวทางการพิจารณาอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา และข้อมูลการกระจายของผู้รับอนุญาตจึงมีความจำเป็น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลดการเกิดข้อผิดพลาด สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนสามารถนำข้อมูลการกระจายของผู้รับอนุญาตมาวิเคราะห์แนวโน้ม การนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

จากการศึกษาข้อมูลการกระจายของผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีผู้ได้รับอนุญาต รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ ราย เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทสถาบันศึกษาสูงสุด จำนวน ๑๙ ราย มีวัตถุประสงค์การปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในการผลิตกัญชาแผนไทยมากที่สุด จำนวน ๑๘ ราย ประเภทหัวข้องานวิจัยที่พบมากที่สุดจำนวน ๑๐ ราย คือการศึกษาสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการปลูก และเมื่อพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมการปลูกกัญชาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการปลูกกัญชาในรูปแบบระบบกึ่งเปิด (greenhouse) จำนวน ๒๓ ราย พบการขออนุญาตปลูกกัญชามากที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๙ ราย

เนื่องจากการออกประกาศกฎหมายใหม่ได้ไม่นาน จึงควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขออนุญาต และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติจากเอกสารที่จัดทำขึ้นนี้ ตลอดจนการจัดเก็บรายละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาที่มีแนวโน้มการขออนุญาตเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมาช่วยการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายและความเชื่อมโยงของผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา พร้อมประมวลผลและติดตามสืบค้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น